



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
ครั้งที่ ๕ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศ ณ วันที่ ๑๐
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้น ตาม วัน เวลาที่กำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและ
สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง (ข้อเขียน) ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยออกให้ไปในวันสอบ
ทุกครั้ง หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการดำเนินการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๓. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการดำเนินการสอบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
๔. ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒ B หรือมากกว่า (ที่มี
ส่วนผสมของคาร์บอน สำหรับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) ยางลบและปากกา ไปให้พร้อม

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ งานกาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานอธิการบดี และทาง
www.skru.ac.th ช่าวรับสมัครงาน

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสำหรับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งที่ได้รับการสอบแข่งขัน จะไม่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(อาจารย์พิเศษ จันทวี)

รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
ครั้งที่ ๕ ตำแหน่ง อาจารย์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ตำแหน่ง ๑.อาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๕๖๒๒๐๑	น.ส.เพ็ญภา ทัพพันธ์	ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตำแหน่ง ๒.อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๕๖๒๑๐๑	นายนพรัตน์ เปลี้นมณี	ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๕๖๒๑๐๒	นายคณศ พลเพชร	